

## บทที่ 2

### ความสำคัญของชาวเศรษฐกิจ

ชาวเศรษฐกิจเริ่มมีบทบาทและความสำคัญมากขึ้นในช่วงประมาณ 10 ปี ที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจของไทยกำลังเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้สื่อมวลชนต้องนำเสนอข่าวเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากขึ้น จากเดิมที่ประชาชนจะให้ความสนใจในการติดตามชมข่าวทางด้านการเมืองหรือ อาชญากรรมมากกว่าการติดตามชมข่าวเศรษฐกิจ เพราะความไม่แน่นอนทางการเมืองสามารถก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อหลายๆด้านทั้งเศรษฐกิจและสังคม แต่หลังจากที่เศรษฐกิจของไทยเริ่มบูม ผู้คนหายใจเข้าออกเป็นธุรกิจ เกิดเศรษฐกิจใหม่เป็นจำนวนมากที่ร่ำรวยจากการเล่นหุ้น การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ สื่อมวลชนในขณะนั้นจึงได้หันมาให้ความสนใจต่อการนำเสนอข่าวเศรษฐกิจมากขึ้น ให้นือที่ เวลา ในการนำเสนอมากขึ้นและเจาะลึกกว่าเดิม ทำให้มีสื่อที่ออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการของคนกลุ่มนี้ โดยเฉพาะเป็นจำนวนมาก เป็นผลให้บทบาทของชาวเศรษฐกิจกระจุกตัวอยู่เฉพาะกลุ่มไม่ได้เป็นชาวที่มีผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมาก ทำให้ความสนใจในชาวเศรษฐกิจอยู่ในกลุ่มเดียวและค่อนข้างจำกัดกลุ่มเป้าหมาย

แต่ภายหลังจากที่ภาวะฟองสบู่แตกทำให้เศรษฐกิจของประเทศซบเซา รวมกับการที่ไทยได้นำเงินทุนสำรองระหว่างประเทศไปต่อสู้กับนักเก็งกำไร จนต้องให้ IMF เข้ามาช่วยเหลือ นั้น เมื่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศเปลี่ยนไป ความสำคัญของชาวเศรษฐกิจก็เพิ่มความสำคัญมากขึ้นจากเดิมเป็นอันมาก เพราะประชาชนทั่วไปหันมาให้ความสนใจติดตามข่าวสารทางเศรษฐกิจ เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำได้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของประชาชน ชาวของแพงขึ้นแต่รายได้ของประชาชนกลับเท่าเดิมหรือลดลงจากเดิม

ส่วนสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ วิทยุหรือโทรทัศน์ ต่างก็ให้ความสำคัญกับการนำเสนอข่าวเศรษฐกิจมากขึ้น เนื่องจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเป็นปัญหาพื้นฐานของการดำรงชีวิตของประชาชน และในขณะเดียวกันประชาชนก็เปิดตัวเองในการรับรู้ติดตามข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจมากขึ้นเพื่อที่จะได้ใช้ข้อมูลต่างๆ เป็นตัวช่วยในการดำรงชีพ ส่วนนักธุรกิจก็มีความจำเป็นที่จะต้องรู้ข้อมูล ข่าวสารทางด้านการค้า การลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะจะต้องใช้ในการตัดสินใจประกอบธุรกิจ

## 2.1 ความหมายของข่าวเศรษฐกิจ

คำว่าข่าวเศรษฐกิจ ประกอบด้วยคำ 2 คำ คือ ข่าวและเศรษฐกิจ คำว่า “ข่าว” มีผู้ให้คำจำกัดความไว้ เช่น

ข่าวคือ การรายงานอย่างทันท่วงทีที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นที่สนใจของมนุษย์โดยทั่วไปข่าวที่ดีที่สุดคือ ข่าวซึ่งผู้ชมส่วนใหญ่สนใจ<sup>1</sup>

ข่าวคือ การรายงานเหตุการณ์ ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ เป็นสิ่งที่ประชาชนควรให้ความสนใจ เพราะเป็นเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อตนเอง นอกจากนี้ยังหมายถึงเหตุการณ์ที่ผิดปกติวิสัย ผิดธรรมชาติ มีความลึกลับซับซ้อน หรือเหตุการณ์ที่เกิดผลกระทบต่ออารมณ์ของผู้รับข่าว มีความผูกพันกับชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์หรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมโดยรวม และเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ยังไม่เป็นที่รู้จัก<sup>2</sup>

ข่าวคือ เหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นใหม่ ๆ สด ๆ ถูกถวณ และให้ภูมิปัญญาน่ารู้เห็นหรืออาจจะได้แก่ การค้นพบต่างๆ อาจจะเกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆ และอาจจะได้เรื่องราวชนิดต่างๆ ซึ่งกระทบถึงประชาชนผู้ชม<sup>3</sup>

<sup>1</sup> จอห์น วุฑฒิกกรมรักษา, “หลักการรายงานข่าว,” เอกสารประกอบคำบรรยายวิชา หลักการรายงานข่าว(กรุงเทพมหานคร : คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2536). (อัดสำเนา)

<sup>2</sup> สถาบันพัฒนาการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, เทคนิคการรายงานข่าว, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท.,1987),หน้า 20.

<sup>3</sup> พิศิษฐ์ ขวาลาธวัช, “การสื่อข่าว,” เอกสารประกอบการศึกษาวิชาการสื่อข่าว คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, หน้า 4.

Michael Chavinley แห่งมหาวิทยาลัยมิเนโซต้า ให้คำจำกัดความว่า ชาวคือประวัติศาสตร์ของวันพรุ่งนี้ ซึ่งได้สร้างขึ้นมาแล้วบรรจุอยู่ในหีบห่ออันเรียบร้อยของวันนี้<sup>4</sup>

Phillip H. Ault and Edwin Emery กล่าวว่า ชาวเป็นการรายงานของเหตุการณ์หนึ่ง รายงานนั้นสามารถให้รายละเอียด เป็นที่เข้าใจได้ชัดเจนภายในระยะเวลาของการนำเสนอที่เหมาะสม ซึ่งจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ไว้ได้อย่างถูกต้อง แล้วนำมาเรียบเรียงเขียนและรายงาน โดยผู้รายงานชาวที่ได้รับการฝึกฝนแล้ว และมีประสบการณ์เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อให้การรายงานชาวนั้นน่าสนใจ เป็นการบริการแก่ผู้อ่าน ผู้ฟัง และผู้ชมโดยสมบูรณ์<sup>5</sup>

สำหรับคำว่า “เศรษฐกิจ” มีผู้ให้คำนิยามเกี่ยวกับความหมายของคำว่าเศรษฐกิจไว้มากมาย เช่น

เศรษฐกิจ คือ ภาวะเศรษฐกิจเกี่ยวกับลักษณะสถานการณ์ต่างๆ ในสังคม ความอยู่ดีกันดี อาชีพ รายได้ ฐานะความเป็นอยู่ของประชาชน ธุรกิจเอกชนและรัฐบาล ภาวะเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับนโยบายการบริหารและการดำเนินงานทั้งภาครัฐบาลและธุรกิจเอกชน จะมีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ ทั้งทางตรงและทางอ้อมมากหรือน้อยก็ได้<sup>6</sup>

เศรษฐกิจ คือ สภาวะการทำมาหากินของมนุษย์ซึ่งในสาระสำคัญ ได้แก่ การประกอบอาชีพในทางเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและในทางเศรษฐกิจสาขาอื่น มีความเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ทั่วไปของประชาชน ที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับการทำมาหากินโดยตรงก็ได้

<sup>4</sup>สถาบันพัฒนาการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, เทคนิคการรายงานข่าว, (ฉบับโรเนียว, 2530), หน้า 20.

<sup>5</sup>มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, “เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการรายการวิทยุโทรทัศน์”, หน่วย 1-4, หน้า 166-167.

<sup>6</sup>แสงจันทร์ สีด้า, “การเสนอข่าวเศรษฐกิจของหนังสือพิมพ์สยามรัฐ,” (สารนิพนธ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530), หน้า 6.

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะ เป็นในทางเจริญรุ่งเรืองหรือเสื่อมโทรม การเปลี่ยนแปลงทางสถาบันอื่นก็มักจะดำเนินไปตามทิศทางเดียวกัน<sup>7</sup>

เศรษฐกิจ คือ กลุ่มของหน่วยเศรษฐกิจต่างๆ ( Economic Units ) ที่ประกอบด้วย กิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น การผลิต การบริโภค หรือ การแจกจ่ายผลผลิตอยู่ภายใต้กรอบขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม กฎหมายอันเดียวกัน ลักษณะการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะเป็นไปในแบบแผนเดียวกัน<sup>8</sup>

คำนิยามของศาสตราจารย์ ลีออนเนล รอบบินส์ ได้กล่าวถึง เศรษฐกิจในนิยามของ เศรษฐศาสตร์ว่า เป็นศาสตร์ที่ศึกษาถึงการเลือกหนทางที่จะใช้ปัจจัยการผลิต อันมีอยู่อย่างจำกัด เพื่อให้สำเร็จตามจุดประสงค์อันมีอยู่มากมายนับไม่ถ้วน<sup>9</sup>

เมื่อรวมความหมายของ ชาว และ เศรษฐกิจ เข้าด้วยกัน ทำให้ได้ความหมายรวมของ “ชาวเศรษฐกิจ” ว่า

ชาวเศรษฐกิจ หมายถึง การรายงานถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่มีเนื้อหาครอบคลุมถึงเรื่องปากท้องของประชาชนเป็นสำคัญ ในระดับประเทศจะเป็นเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ในอันที่จะส่งผลกระทบต่อนโยบายวิธีการผลิตของชาติ รวมไปถึงการวิพากษ์ของผู้มีอำนาจทางสังคมจากสถาบันต่างๆ ได้แก่ นักเศรษฐศาสตร์ หรือนักปกครอง ที่อาจจะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนา ระบบเศรษฐกิจของชาติต่อไป

<sup>7</sup> พันเอกสมคิด ศรีสังคม, ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจทวีปยุโรปจากยุคดึกดำบรรพ์ถึง คศ. 1750, (เอกสารโรเนียว มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมษายน 2526), หน้า 8.

<sup>8</sup> นราธิป ชุตินวงศ์, หลักเศรษฐศาสตร์ 1 จุลเศรษฐศาสตร์, (ม.ป.ท. ,2532), หน้า 8.

<sup>9</sup> สุรักษ์ บุญนาค, วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน, เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น(จุลภาค), (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิชย์, 2529), หน้า 12.

ชาวเศรษฐกิจในทัศนะของสื่อมวลชน หมายถึง ชาวที่เกี่ยวกับภาวะการเปลี่ยนแปลงของระบบการผลิต ทั้งภายในและภายนอกระบบเศรษฐกิจ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและความเติบโตของสังคมนั้นๆ ทั้งนี้รวมถึง ความรับผิดชอบต่อการเสนอความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ในการแก้ปัญหาต่างๆ เหล่านั้นด้วย<sup>10</sup>

## 2.2 ลักษณะและขอบเขตของชาวเศรษฐกิจ

ขอบเขตของชาวเศรษฐกิจค่อนข้างจะกว้างมาก แต่ถ้าแบ่งเป็นหลักใหญ่ๆ แล้วจะแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ

### 2.2.1 ความเกี่ยวข้องของเศรษฐกิจกับภาครัฐ

เป็นเรื่องธรรมดาที่รัฐจะใช้อำนาจทางการเมืองเข้าควบคุม และอำนวยความสะดวกทางเศรษฐกิจโดยการแทรกแซงทางเศรษฐกิจทุกชั้นตอน ด้วยการวางโครงการไว้อย่างกว้างขวาง และควบคุมบังคับกิจกรรมต่างๆ ให้ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์ และให้บรรลุจุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้” ฉะนั้นชาวเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับภาครัฐ จึงเป็นการรายงานความเคลื่อนไหวของรัฐ โดยจะเน้นทางด้านข่าวเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย การออกกฎหมายเพื่อควบคุมธุรกิจเอกชน ซึ่งผลจากการกำหนดนโยบายหรือผลการออกกฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่างๆ จะส่งผลไปถึงภาคเอกชนในฐานะผู้รับนโยบายไปปฏิบัติ ดังนั้นบทบาทที่สำคัญของรัฐต่อเศรษฐกิจก็คือ อำนาจทางด้านการควบคุมและตัดสินใจ

### 2.2.2 ความเกี่ยวข้องของเศรษฐกิจต่อภาคเอกชน

ส่วนใหญ่จะเป็นการรายงานความเคลื่อนไหว หรือกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุน การผลิต การเลิกล้มกิจการ การแข่งขัน หรือจะเป็นการดำเนินการธุรกิจโดยทั่วไปของภาคเอกชน แต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นข่าวการแข่งขันกันทางธุรกิจของภาคเอกชนด้วยกันเอง ชาวภาค

<sup>10</sup> นันทิมา สุรการวิทย์, “การเสนอข่าวเศรษฐกิจของข่าว 9 อสมท.” (สารนิพนธ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532), หน้า 5.

<sup>11</sup> พันเอกสมคิด ศรีสังคม, อ้างแล้ว, หน้า 527.



เอกชนมีขอบข่ายค่อนข้างกว้าง เพราะหน่วยงานธุรกิจเอกชนเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาตามสภาพเศรษฐกิจ

ชาวเศรษฐกิจเป็นชาวที่มีเนื้อหากว้างมาก ขอบเขตของชาวเศรษฐกิจจึงมีความสัมพันธ์กับหลาย ๆ ส่วนของสังคม ประเภทของชาวเศรษฐกิจที่มีการนำเสนอทางสื่อต่างๆ ในปัจจุบัน รวมทั้งสื่อโทรทัศน์ด้วย สามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ดังนี้<sup>12</sup>

1. การเงินการธนาคาร ได้แก่ ชาวเกี่ยวกับการประชุมของผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บันผล การซื้อขายหุ้น การเพิ่มทุนของธนาคาร การขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย ตลาดการเงิน ภาวะค่าเงินบาทรวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลต่างๆ

2. การตลาด ได้แก่ ชาวเกี่ยวกับภาวะการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน การซื้อขาย การกำหนดราคา การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ต้นทุนการดำเนินการ การจัดกิจกรรมทางการตลาด ความเกี่ยวพันระหว่างผู้ผลิต สินค้าและผู้บริโภค รวมไปถึงตลาดขนาดใหญ่ เช่น ตลาดสินค้า การเกษตร

3. ธุรกิจและรัฐบาล ได้แก่ การออกมาตรการทางด้านภาษี การออกกฎหมาย และคำสั่งศาลที่มีผลกระทบต่อวงการธุรกิจ กฎเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ

4. การอุตสาหกรรม ได้แก่ ชาวที่เกี่ยวกับการก่อตั้งอุตสาหกรรมใหม่ๆ สินค้าใหม่ การปรับปรุงกระบวนการและวิธีการในการผลิต การขยายกิจการ การโยกย้ายแหล่งผลิต การรวมบริษัท

5. การคมนาคม ได้แก่ เส้นทางสัญจร ความคล่องตัวในการเดินทาง การเปิดใช้เส้นทางใหม่ การขึ้นราคาค่าโดยสาร และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

6. แรงงาน ได้แก่ การว่างงาน การปิดโรงงาน การสไตรค์ ชาวที่เกี่ยวกับค่าจ้าง และชั่วโมงการทำงาน และนโยบายทางด้านแรงงาน

7. การค้า ได้แก่ ราคาสินค้า ค่าครองชีพ หน่วยการผลิต ร้านค้าปลีก ร้านขายส่ง การขยายกิจการ การปรับปรุงหรือ การพัฒนา การรวมบริษัท การล้มละลาย

8. การซื้อขายที่ดิน ได้แก่ ชาวการโยกย้าย ถ้ายถอน การปรับปรุงการขยายตึก อาคาร บ้าน ที่อยู่อาศัย ภาวะการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

9. การเกษตร ได้แก่ ชาวเกี่ยวกับราคาพืชผล ปริมาณการขาย ภาวะความแห้งแล้ง กฎและข้อบังคับในการช่วยเหลือภาคเกษตรของรัฐบาล

### 2.3 ความสำคัญและบทบาทของชาวเศรษฐกิจทางโทรทัศน์

โทรทัศน์นับเป็นสื่อที่เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับชาวได้นำสนใจมากที่สุดหนึ่ง สามารถให้ทั้ง ภาพและเสียง เราความสนใจและทำให้ผู้ชมเข้าใจชาวได้ดี โทรทัศน์จึงมีบทบาทสำคัญในการ เสนอข่าว ทั้งข่าวที่เป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลหรือ ข่าวที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน โดยตรงอย่างชาวเศรษฐกิจ ดังนั้นบทบาทและความสำคัญของชาวเศรษฐกิจทางโทรทัศน์สามารถ แบ่งได้เป็น 2 บทบาทหลักๆ คือ

#### ความสำคัญของชาวเศรษฐกิจต่อภาคเอกชน

1. เป็นสื่อกลางที่นำนโยบาย ตลอดจนความเคลื่อนไหวของรัฐบาลมาสู่ภาคเอกชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับของทางราชการได้อย่างถูกต้อง
2. ได้ทราบข่าวสาร เรื่องราว ตลอดจนความคิดเห็นจากบุคคลในวงการธุรกิจ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ และต่อรองกับภาครัฐบาลได้
3. ก่อประโยชน์อย่างมหาศาลแก่นักธุรกิจ เพื่อใช้ในการพยากรณ์ คาดการณ์ อนาคต ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด ทั้งจากการติดตามข่าวเป็นประจำ จากบทสรุปหรือ การวิเคราะห์ข่าว
4. เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางการค้า จากแหล่งต่างๆ เพื่อนำไปเป็นประโยชน์ในด้าน ธุรกิจในระดับประชาชนทั่วไป ชาวสารด้านเศรษฐกิจจะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น การประกาศขึ้นภาษีน้ำมันเบนซิน ลิตรละ 1 บาท ทำให้ราคาน้ำมันแพงขึ้นทันที 1.20 บาท ทำให้ประชาชนต้องปรับวิถีการใช้ชีวิตของตนเองเสียใหม่ โดยหันมาใช้รถเมื่อจำเป็นเท่านั้น และเปลี่ยนไปนั่งรถเมล์มากขึ้นเพื่อความประหยัดในยุคที่ข่าวของทุกอย่างขึ้นราคาหมด ยกเว้นรายได้ของประชาชน ชาวเศรษฐกิจยังช่วยในการตัดสินใจสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุน ประกอบการ การรับชมชาวเศรษฐกิจจึงเป็นการลงทุนขั้นพื้นฐานที่คุ้มค่าอย่างยิ่งในปัจจุบัน

อีกบทบาทของชาวเศรษฐกิจก็คือ เป็นสื่อกลางระหว่างกลุ่มชน เพื่อการแลกเปลี่ยนข่าวสาร เนื่องจากการขาดแคลนข่าวสารที่ทันสมัยอาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่แตกต่างกัน แม้จะเป็นเรื่องเดียวกันเพราะระบบสังคมที่ซับซ้อน บางครั้งก็อาจจะเป็นช่องว่างให้ผู้ช่วยโอกาสให้แสวงหาผลประโยชน์ ความจำเป็นในการแลกเปลี่ยนข่าวสารด้านเศรษฐกิจจึงเป็นส่วนประกอบที่สำคัญต่อการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ และการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและยุติธรรมต่อทุกคนในสังคม

#### ความสำคัญของชาวเศรษฐกิจต่อภาครัฐบาล

1. ช่วยกระจายนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลออกมาในรูปแบบข่าวสารสู่ภาคเอกชน ทำให้เอกชนปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่ทางราชการกำหนดไว้ รวมทั้งได้รู้ความเคลื่อนไหวภายในหน่วยงานราชการด้วย
2. เสนอข้อมูล ข่าวสาร ความคิดเห็น เรื่องราวต่างๆ จากภาคเอกชนไปสู่ภาครัฐ ทำให้รัฐได้ทราบถึงความต้องการของเอกชน เพื่อนำไปกำหนดนโยบายตอบสนองหรือ ชลออกกฎระเบียบที่อาจขัดต่อบรรยากาศการลงทุนของเอกชน นอกจากนั้นยังทำให้รัฐได้รับรู้ และทราบความเคลื่อนไหวในธุรกิจของเอกชนอีกด้วย
3. แนะนำแนวทางบางอย่างแก่ส่วนราชการ ในฐานะเป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐและเอกชน
4. เป็นกระบอกเสียง เสนอความเป็นจริงในสังคม ช่วยผ่อนคลายสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจให้ดีขึ้นหรือ ทำให้เลวร้ายลงก็ได้ในภาวะวิกฤต
5. เป็นการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลในนโยบายที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ ช่วยชี้จุดบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในการทำงาน เพื่อให้รัฐสามารถแก้ไขและมองเห็นจุดบกพร่องได้
6. เป็นกระจกเงาสท้อนการทำงานของหน่วยงานราชการ พร้อมทั้งคอยควบคุมดูแล และเป็นหูเป็นตาแทนประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติโดยส่วนรวม
7. ช่วยรักษาเสถียรภาพของรัฐบาล ข่าวหรือเรื่องราวบางเรื่องเป็นเรื่องที่ร้ายแรงและมีอิทธิพลต่อความมั่นคงของรัฐบาล การนำเสนอชาวเศรษฐกิจทางโทรทัศน์จะช่วยให้ข่าวนั้นเบาบางลงได้ หรืออาจทำให้ปะทุขึ้นมาก็ได้



## สรุปท้ายบท

ในบทนี้กล่าวถึง ความหมายของชาวเศรษฐกิจ ลักษณะและขอบเขตของชาวเศรษฐกิจ และ ความสำคัญและบทบาทของชาวเศรษฐกิจทางโทรทัศน์



สำนักหอสมุด